



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนวิเคราะห์นโยบาย กองแผนงาน โทร. ๐๒ ๒๔๑๒๔๑๘ ภายใน ๒๖๓๑

ที่ E กผง ๐๒ (น) / ๑๑๓ / ๒๕๕๙

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรายงานตามข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

เรียน ผอ.ผง.

สืบเนื่องจากการประชุมกองแผนงานเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม  
กองแผนงาน เวลา ๐๙.๐๐ น. ผอ.ผง. มอบหมายให้ส่วนวิเคราะห์นโยบาย สรุปรายงานตามข้อสั่งการ/  
มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน  
ได้แก่ บันทึกช่วยจำ ครั้งที่ ๘ ซึ่งสั่งการเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยได้จัดทำตารางแสดงความ  
เชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้อสั่งการโดยส่วน  
วิเคราะห์นโยบายได้ประสานข้อมูลผลการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังเอกสารที่แนบ พร้อมนี้ได้ส่ง  
Digital File ให้ ผอ.ผง. แล้วตาม [tws1965@gmail.com](mailto:tws1965@gmail.com)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และลงนามในร่างบันทึก เรียน อช. ที่แนบ

(นางสาวชุตินาฏ มะลิวัลย์)

ผวน.ผง.

ลงนามแล้ว

(นายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล)

ผอ.ผง.

๕๗ มี.ค. ๒๕๕๙



T2631

## บันทึกข้อความ

๑๗/๑๒๙/๑๙  
๑๗/๐๓/๑๙  
๑๕:๒๒ น.

๗/๑/๑๙

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนวิเคราะห์นโยบาย โทร. ๐๒ ๒๔๑๒๔๑๘ ภายใน ๒๖๓๑

ที่ E กพง ๐๒(๗)/๑๑๓ /๒๕๕๙ วันที่ ๗/ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรายงานตามข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

เรียน อธช.

กองแผนงานโดยส่วนวิเคราะห์นโยบาย ได้จัดทำสรุปรายงานตามข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ตามบันทึกช่วยจำ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยได้จัดทำตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้อสั่งการ ทั้งนี้ได้ประสานข้อมูลผลการดำเนินงานในปัจจุบันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)

ผอ.ผง.

ทราบ

  
๒๖.๑.๒๕๕๙

(นายสุเทพ น้อยไพโรจน์)

อธช.

สรุปบันทึกช่วยจำ

การประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2559

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ/นโยบาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ปฏิบัติ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	แนวทาง/วิธีการ	ผลการดำเนินงาน
นรม.	7) หน่วยงานใน กษ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง บูรณาการการทำงานร่วมกัน และทำความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดเจน	สำนักงานชลประทาน ที่ 1-17	ปี 2559	จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558-2559 ร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัด	ดำเนินการโดยเฉลี่ย 5 ครั้ง/อำเภอ/จังหวัด
รมว.กษ.	2) สผง. สป.กษ. ศูนย์ป้องกันภัยแล้งฯ และรอง ปล.กษ.(นายเลิศวิโรจน์) เตรียมข้อมูลเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ในวันที่ 2 มี.ค.59 และขอให้แจ้งระเบียบวาระประชุม กำหนดเรื่องให้ชัดเจน โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์พื้นที่ประกาศภัยแล้งและที่คาดว่าจะประกาศภัยแล้งต่อไป การสำรวจความต้องการช่วยเหลือ การกำหนดกระบวนการให้ความช่วยเหลือภาครัฐ การดำเนินการช่วยเหลือของหน่วยงาน และการติดตาม รายงาน ออกแบบฟอร์มรายงาน โดยเริ่มต้นรายงานต้นเดือน มี.ค.59	สำนักบริหารจัดการ น้ำและอุทกวิทยา	ปี 2559	กรมชลประทานคาดการณ์พื้นที่ภัยแล้ง 152 อำเภอ 42 จังหวัด เป็นพื้นที่วิกฤติ 20 อำเภอ 11 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวัง 132 อำเภอ 40 จังหวัด	ได้นำข้อมูลเสนอที่ประชุมกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 59 โดยกรมชลประทานรับผิดชอบ พื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง อุดรธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ เชียงใหม่ เชียงราย กำแพงเพชร อุบลราชธานี
	3) ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับกำกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายฯ ที่มี ปล.กษ. เป็นประธาน ลธก. สศก.เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อหาข้อสรุปแนวทาง แผนงาน โครงการที่ชัดเจน มีการทำงานลักษณะประชารัฐ	กองส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน	ปี 2559	จัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation : JMC) จำนวน 21 คณะ ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร องค์กรผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 มีคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation : JMC) จำนวน 1 คณะ

ผู้รายงาน 1. นายพรชัย ศรีแดงทอง 2. นางจิราพร บุณณัติ 3. นายธนะศักดิ์ โยเซฟ 4. นางสาววิสรา รูปสวย

ส่วนวิเคราะห์นโยบาย กองแผนงาน โทร. 2631

7 มีนาคม 2559

รายงานการประชุม  
ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙  
วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๑๓๔ - ๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายการเมือง

๑	นายอำนาจ ปะติเส	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒	พลเอก ประสาท สุขเกษตร	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓	นายธนพร ศรียากุล	คณะทำงาน รมว.กษ.
๔	นางสาวอรุณิชา สว่างฟ้า	คณะทำงาน เลขานุการ รมว.กษ.

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน

๕	นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖	นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๗	นายอนันต์ สุวรรณรัตน์	อธิบดีกรมการข้าว
๘	นายสุเทพ น้อยไพโรจน์	อธิบดีกรมชลประทาน
๙	นางสาวอรุณี วงศ์ราชน	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ กสส.
๑๐	นายวิมล จันทโรทัย	อธิบดีกรมประมง
๑๑	นายโอภาส ทองยงค์	รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๒	นายพรชัย ทองยิ่งสกุล	รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๑๓	นายสุรเดช เตียวตระกูล	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
๑๔	นายสมชาย ชาญณรงค์กุล	อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
๑๕	นายโอฬาร พิทักษ์	อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
๑๖	นายเสนอ ชูจันทร์	รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
๑๗	นายอภัย สุทธิสังข์	อธิบดีกรมหม่อนไหม
๑๘	นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส	เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑๙	นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน	เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๒๐	นายสุรพงษ์ เจียสกุล	เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒๑	นางสาวจริยา สุทธิไชยา	รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๒๒	นายจิตรกร วิจิตรถาวร	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (แทน)
๒๓	นางอลิสา ม่วงมณี	หัวหน้ากองแผนงานและงบประมาณ (อดท.)
๒๔	นายมานพ กาญจนบุรังกูร	ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา
๒๕	นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ	ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
๒๖	นางสาวรุจิรา रिมนต์	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
๒๗	นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (รักษาการผู้อำนวยการ)
๒๘	นางจรรูรัฐ จงพุมศิริ	ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติฯ
๒๙	นายอนันต์ ลีลา	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๐	นายธนิตย์ เอนกวิทย์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๑	นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๒	นางวิมลพร ธิติศักดิ์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๓	นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๔	นายสุรพล จารุพงศ์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๕	นางนฤมล พนาวงค์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่มา: รายชื่อผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เข้าร่วมประชุมจาก สร. กษ.

### เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

**ที่ปรึกษา รมว. กษ. (นายอำนาจ ปะติเส)** เป็นประธานการประชุม แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เนื่องจากเข้าร่วมงาน "๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย" มี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน **ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

ที่ปรึกษา รมว. กษ. (นายอำนาจ ปะติเส) ประธานการประชุม มอบให้ เลขานุการรัฐมนตรีฯ (พลเอก ประสาท สุขเกษตร) แจ้งที่ประชุมทราบถึงข้อสั่งการของ นรม. และ รมว.กษ. ดังนี้

๑.๑ ข้อสั่งการ นรม. จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ กษ. สรุปว่า

๑) ส่วนราชการทบทวนร่างกฎหมายเร่งด่วนที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ หากมีกฎหมายใดมีความจำเป็นต้องใช้มาตรา ๔๔ ให้หน่วยงานเสนอขึ้นมา

๒) สศก. เป็นหน่วยงานประมวลการขอปรับแผนงบประมาณปี ๒๕๕๙ ให้สอดคล้องตามกลุ่มภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ งบกลางฉุกเฉินจำเป็น และขอใช้เงินกู้ ใน ส่วนของ กษ.

๓) สศก. เป็นหน่วยงานประสานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี แบ่งเป็น ๔ ช่วงได้แก่ ๑-๕ ๕-๑๐ ๑๐-๑๕ และ ๑๕-๒๐ ปี ในส่วนเกี่ยวข้องกับงานของ กษ. ซึ่งในภาพประเทศจะมี สศช. เป็นเจ้าภาพ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและนำเสนอ ครม. ภายในเดือน มี.ค. ๕๙

๔) หน่วยงานในสังกัด กษ. พิจารณาการนำ Solar Cell ไปใช้ในอุปกรณ์ที่สามารถใช้ผลิตไฟฟ้าได้ เพื่อประหยัดพลังงาน โดยให้ กสส. เป็นผู้รวบรวมและรายงาน

๕) หน่วยงานในสังกัด กษ. พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพเพื่อนำไปพัฒนาต่อ โดยให้จัดทำเป็นโครงการใช้งบปกติปี ๒๕๕๙ ส่งให้ สผง. สป.กษ. เพื่อรายงาน รมว.กษ. ต่อไป

๖) กป. พิจารณาดำเนินการความต้องการคนที่ขอบรรจุไปปฏิบัติงาน โดยอาจพิจารณาปรับแผนบรรจุคนเป็นระยะ ๑ ระยะ ๒ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยทำงานได้

๗) หน่วยงานใน กษ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง บูรณาการทำงานร่วมกัน และทำความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดเจน

๘) หน่วยงานของ กษ. บูรณาการคู่มือทางการเกษตรที่มีการจัดทำขึ้นให้เป็นไปในทางเดียวกัน สอดคล้องกัน

๙) กยท. เร่งรัดการดำเนินการนำยางพาราไปสู่การผลิตโดยเร็ว และให้หน่วยงานอื่นสนับสนุนการนำยางพาราไปใช้

๑๐.) หน่วยงานของ กษ. พิจารณาวางแผนการกิจกรรม ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การครองราชย์ เพื่อส่งให้ สผง.สป.กษ. รวบรวม นำเสนอในภาพรวม กษ. และให้รองปล.กษ. (สายงานรับผิดชอบ) กำกับดูแล ส่งเรื่องให้ รมว.กษ. ภายใน ๒ มี.ค.๕๙ เพื่อนำเสนอที่ประชุม ครม.

#### ๑.๒ ข้อเสนอ รมว.กษ.

๑) หน่วยงาน กษ. และคณะทำงานขับเคลื่อน ๖ เรื่อง นำผลการลงพื้นที่ของคณะผู้บริหารระดับสูง กษ. ไปวิเคราะห์และขับเคลื่อนให้ได้เป้าหมายสำคัญ คือ เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำเกษตรแบบแปลงใหญ่เหมาะสมกับพื้นที่/ตลาด เกษตรกรที่รวมกลุ่มมีความเข้มแข็ง

๒) สผง. สป.กษ. ศูนย์ป้องกันภัยแล้งฯ และ รอง ปล.กษ.(นายเลิศวิโรจน์) เตรียมข้อมูลเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ในวันที่ ๒ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. และขอให้แจ้งระเบียบวาระประชุม กำหนดเรื่องให้ชัดเจน โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์พื้นที่ประกาศภัยแล้งและที่คาดว่าจะประกาศภัยแล้งต่อไป การสำรวจความต้องการช่วยเหลือ การกำหนดกระบวนการให้ความช่วยเหลือภาครัฐ การดำเนินการช่วยเหลือของหน่วยงาน และการติดตาม รายงาน ออกแบบฟอร์มรายงาน โดยเริ่มต้นรายงานต้นเดือน มี.ค. ๕๙

๓) ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายฯ ที่มี ปล.กษ. เป็นประธาน ลชก. สศก.เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อหาข้อสรุปแนวทาง แผนงาน โครงการที่ชัดเจน มีการทำงานลักษณะประชารัฐ

๔) กสส. รายงานความคืบหน้าของการสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ ๑ สหกรณ์ + ๑ สภาหอการค้า โดยมีเป้าหมายแล้วเสร็จในเดือน เม.ย. ๕๙

๕) สป.กษ. ดำเนินการเรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารราชการของ กษ. ภายในเดือน เม.ย. ๕๙

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

### ๒.๑ สรุปรายงานการประชุมผู้บริหาร กษ. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

รชก. สศก. (นางสาวจริยา สุทธิไชยา) รายงานที่ประชุมรับทราบ

อธ.ชป. ขอแก้ไขรายงานการประชุม ในวาระที่ ๓.๓ การเตรียมการในพื้นที่สำหรับการ  
การตรวจเยี่ยมของ นรม. โดยขอให้แสดงเนื้อหาว่า อธ. ขอให้สอบถามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอยกเว้น  
ค่าไฟฟ้าสำหรับการจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

### มติที่ประชุม รับทราบ

### ๒.๒ ความคืบหน้าการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ ยโสธร โมเดล (มกอช.)

ลธก. มกอช. นำเสนอ ความคืบหน้าการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ ยโสธร โมเดล  
ใน การลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๙ และ นำเสนอความก้าวหน้าใน ๓ เรื่อง ได้แก่  
๑) มาตรการกรอบความร่วมมือ ๒) ผลการดำเนินงานของกลุ่ม และ ๓) กลไกการบูรณาการ และให้ข้อมูลใน  
ที่ประชุมว่าจังหวัดยโสธรมีความชัดเจนในกลไกการดำเนินงาน มีความเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง ซึ่งสามารถเป็น  
จังหวัดตัวอย่างได้ดี และในพื้นที่อื่นยังไม่ผ่านการรับรองอินทรีย์ ส่วนใหญ่เป็น GAP สำหรับแผนภาพรวม  
เกษตรอินทรีย์จะนำเสนอในคราวต่อไป

ที่ปรึกษา รมว. กษ. ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับ impact ที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมการ  
ดำเนินงานของเกษตรอินทรีย์ยโสธรโมเดล รวมทั้งแผนการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP และเกษตร  
อินทรีย์ในภาพรวมต้องมีความชัดเจนแต่สามารถเชื่อมโยงต่อยอดกันได้ และคู่มือนำไปเผยแพร่

รองปลัด .กษ. (นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ) มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกลไกการบูรณาการ  
ระหว่างส่วนกลางและจังหวัดที่จะเสริมคนส่วนกลางลงไปสนับสนุนงาน

อธ.วก. ให้ข้อมูลและมีข้อสังเกตว่า การทำเกษตรอินทรีย์ต้องคิดและทำให้รอบคอบ  
เพราะพืชที่มีการปรับปรุงพันธุ์จะผลิตเป็นพืชอินทรีย์จะคุ้มทุนหรือเป็นอินทรีย์ได้หรือไม่

### มติที่ประชุม รับทราบข้อสังเกต ให้ มกอช. รับไปพิจารณาดำเนินการ

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

### ๓.๑ การพัฒนาสินค้าหม่อนไหมเข้าสู่ระดับสากล (มม.)

อธ.มม. นำเสนอข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจการตลาดผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหม ใน  
ด้านการผลิต การตลาด การนำเข้า-ส่งออก ปัญหาและอุปสรรคในประเทศ-ต่างประเทศ และนโยบายเชิงรุก  
ดังนี้ ๑) ด้านการผลิตให้สามารถผลิตเข้าสู่มาตรฐานและเพียงพอ รวมทั้งเน้นการผลิตผ้าไหมที่เป็นมิตรกับ  
สิ่งแวดล้อม ๒) ด้านการตลาด โดยการขับเคลื่อนให้เอกชนเดินหน้าอย่างยั่งยืน มีการแยกตำแหน่งทาง  
การตลาดที่ชัดเจนระหว่างผ้าไหมอุตสาหกรรมและผ้าไหมหัตถกรรม และ ๓) ด้านการบริหารจัดการ มีการ  
พัฒนาระบบสถิติที่ทันสมัยและบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน

ที่ปรึกษา รมว. กษ. ให้ข้อสังเกต เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์หม่อนไหมที่ควรมี  
การบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ ควรมีทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ครอบคลุมในมิติการผลิต  
การตลาด และการจัดจำหน่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้าเส้นไหมจากจีน และขอให้ศึกษาตัวอย่างของ  
ยุทธศาสตร์แผนบริหารจัดการข้าวที่กำลังขับเคลื่อนด้วยทีมการตลาด ทีมการผลิต และทีมการบริหารจัดการ

อธ.มม. ชี้แจงในที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในยุทธศาสตร์หม่อนไหมมีคณะกรรมการหม่อนไหมกำกับดูแล

**มติที่ประชุม** รับทราบและ ให้ มม. รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการ

### ๓.๒ ความคืบหน้าในการดำเนินงานตามกิจกรรมสำคัญภายใต้เรื่อง IUU (กป.)

อธ.กป. รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ดังนี้ ๑) กฎหมายประมงและการออกกฎหมายลำดับรอง ๒) แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย (FMP) ๓) การตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อสิ้นเดือน ม.ค. ๕๙ และ ๔) การบังคับใช้กฎหมาย

รองปลัด กษ. (นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ) ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะ EU ให้ความสำคัญ

**มติที่ประชุม** รับทราบและมอบหมายให้ กป. ดำเนินการตามข้อสังเกตของที่ประชุม

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

#### ๔.๑ สถานการณ์การระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อยและแนวทางแก้ปัญหา

อธ.กวก. รายงานสถานการณ์การระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๕๙ ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถไว้ต่ออ้อยและกระทบต่อปริมาณการผลิตที่ต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาล โดย กวก. ดำเนินการแก้ปัญหาเร่งด่วนด้วยการให้ความรู้ด้านการป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวโดยวิธีผสมผสานแก่เกษตรกรพร้อมกับลงพื้นที่สำรวจกับเกษตรกรผู้ประสบภัยรวมทั้งหารือแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนร่วมกับ กสก. และภาคเอกชน ในเบื้องต้นมีการคัดเลือกพื้นที่นำร่องและเกษตรกรที่มีความพร้อมด้านการจัดการป้องกันกำจัดในพื้นที่ระบาดรุนแรง เพื่อเป็นแปลงต้นแบบขยายผลการป้องกันกำจัด

ที่ปรึกษา รมว. กษ. ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินการในการแก้ปัญหาที่มีชัดเจน ทั้งความรู้และการรับทราบปัญหาในพื้นที่ โดยขอให้ใช้หลักประชารัฐดำเนินงาน ทุกส่วนรับผิดชอบร่วมกัน

อธ.กสก. ให้ข้อมูลกับที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า มีการประสานกับคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทุกครั้งที่มีการระบาด และ กสก. จะดำเนินการป้องกันการระบาด กสก. โดยกองอารักขาพืช จะดำเนินการในพื้นที่ โดยใช้งบประมาณของแต่ละกรม

อธ.กวก. ให้ข้อมูลกับที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า กว. มีการระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พร้อมกันเพื่อเก็บออกจากแปลง

**มติที่ประชุม** รับทราบ และ กว. และ กสก. รับจะหารือร่วมกันในรูปแบบของการจัดการ

#### ๔.๒ การเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

รธ.ผล. (นายพรชัย ทองยิ่งสกุล) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ ๒๙ ก.พ. ๕๙ จะมีพิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ โดยใช้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงนครสวรรค์ เป็นสถานที่จัดพิธีเปิด โดยการเปิดหน่วยปฏิบัติการนี้จะสามารถเติมน้ำในเขื่อน ลดปัญหาภัยแล้งและหมอกควันในภาคเหนือได้ ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมพิธี

**มติที่ประชุม** รับทราบ



### ๔.๓ กลไกการขับเคลื่อนงานนโยบาย ๖ เรื่องในส่วนกลาง

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและเสนอความเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการทั้ง ๖ เรื่องว่า ควรจะเป็นรองปลัด กษ. หรือ อธิบดีที่มีรองอธิบดีหน่วยงานเดียวกันเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ที่ปรึกษา รมว. กษ. ให้ข้อสังเกตในการพิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเป็นหลัก หากหน่วยงานใดมี รองอธิบดีเป็นฝ่ายเลขานุการ ให้อธิบดีเป็นประธานคณะกรรมการ

เลขานุการ รมว.กษ. ให้ข้อสังเกตว่า ควรมอบให้กรมรับผิดชอบ เนื่องจากเป็นหน่วยงานปฏิบัติและประสานกับการดำเนินงานของพื้นที่

อธ.กสก. อธ.วก. ผตร.วิมลพร ได้เสนอความเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมเสนอแนวทางพิจารณาเจ้าภาพหลักเพื่อรับผิดชอบในส่วนกลาง ได้แก่ ให้รองปลัด กษ. เป็นประธาน ๖ คณะทำงานเหมือนเดิม หรือเป็นอธิบดี/เลขาธิการเป็นประธานแทน หรือปรับปรุงให้เหลือเฉพาะคณะกรรมการบริหารนโยบายที่มีปลัด กษ. เป็นประธาน และ ลธก.สศก. เป็นเลขานุการ ชุดเดียว

**มติที่ประชุม** เสนอให้เลขานุการ รมว.กษ. นำผลการอภิปรายตามข้อสังเกตข้างต้น เสนอต่อ รมว.กษ. พิจารณาตัดสินใจ

**ปิดประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น.**

นางสาวอรพิม สุนทรเกตุ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวจริยา สุทธิไชยา  
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม